

iPad

ก่อนที่จะใช้ iPad ให้ดูบทนำสำหรับผู้ผู้ใช้ iPad ที่ support.apple.com/th-th/guide/ipad เพื่อรับคำแนะนำประกอบไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยและการดูแล

ดู "ความปลอดภัย การดูแล และบริการช่วยเหลือ" ในคู่มือผู้ใช้ iPad

การรับประกันที่คุ้มครองผลิตภัณฑ์

บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ > การรับประกันที่คุ้มครองผลิตภัณฑ์ หรือไปที่ apple.com/th/legal/rfexposure

แบตเตอรี่และการชาร์จ

อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ใน iPad ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป เกิดการลุกไหม้ และเกิดการระเบิด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPad ของคุณควรได้รับการหรือรีไซเคิลโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตและต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน ให้กำจัดแบตเตอรี่ตามกฎหมายและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Apple และการบริการและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ให้ไปที่ apple.com/th/batteries/service-and-recycling สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จ ให้ดูที่ "ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ" ในคู่มือผู้ใช้ iPad

การหลีกเลี่ยงอันตรายต่อการได้ยิน

ในการป้องกันอันตรายต่อการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรฟังในระดับเสียงที่ดังมากเป็นระยะเวลานาน อ่านข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียงและการได้ยินได้ที่ apple.com/sound และใน "ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ" ในคู่มือผู้ใช้ iPad

การรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์

iPad มีแม่เหล็กรวมทั้งชิ้นส่วนและ/หรือคลื่นวิทยุเป็นส่วนประกอบซึ่งอาจรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ ดู "ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ" ในคู่มือผู้ใช้ iPad

ระเบียบข้อบังคับ

ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับมีให้อ่านได้ในอุปกรณ์ ไม้ที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > กฎหมายและระเบียบข้อบังคับข้อมูลเพิ่มเติมด้านระเบียบข้อบังคับมีอยู่ใน "ความปลอดภัย การดูแล และบริการช่วยเหลือ" ในคู่มือผู้ใช้ iPad

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ENERGY STAR®



iPad เป็นไปตามแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ENERGY STAR การลดการใช้พลังงานช่วยให้ประหยัดเงินและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR ให้ไปที่ energystar.gov

เพื่อประหยัดพลังงาน iPad จะพักเครื่องหลังจากสองนาฬิกาที่ไม่มีกิจกรรมของผู้ใช้งาน ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > จอภาพและแสงสว่าง > ตั้งสวิตช์โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลด้านการกำจัดและการรีไซเคิล



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ต้องกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งาน ให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การคัดแยกและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ระหว่างการกำจัดจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการรีไซเคิลนั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิล จุดรวบรวมขยะรีไซเคิล สารที่ต้องควบคุม และความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของ Apple ให้ไปที่ apple.com/th/environment

เนื้อหาสรุปการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple

Apple จะให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่อาร์ตแวร์และอุปกรณ์เสริมที่ใหม่ในด้านข้อบกพร่องของวัสดุและการประกอบเป็นระยะเวลาหนึ่งปีจากวันที่ซื้อเป็นครั้งแรกจากร้านค้าปลีก Apple ไม้ได้ประกันการสึกหรอหรือขีดจำกัดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการใช้ในทางที่ผิด ในการเข้ารับบริการ ให้โทรศัพท์มาที่ Apple หรือเข้าไปที่ Apple Store หรือร้านค้าของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยตัวเลือกของบริการที่มีเงินชดเชยอยู่กับประเทศที่คุณเข้ารับบริการ และอาจจำกัดไว้เพียงแต่ในประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มาเท่านั้น อาจมีค่าธรรมเนียมการโทรและค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ Apple จะพิจารณาร่วม เปลี่ยนเครื่อง หรือคืนเงินค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณตามดุลยพินิจที่เห็นควร หากคุณส่งการเรียกร้องสิทธิ์ที่ถูกต้องภายใต้การรับประกันนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับเต็ม และข้อมูลรายละเอียดเรื่องการขอรับบริการซึ่งมีให้อ่านได้ที่ apple.com/th/legal/warranty และ support.apple.com/th-th ผลประโยชน์จากการรับประกันเป็นส่วนเสริมของสิทธิ์ที่ตีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น คุณอาจต้องเตรียมหลักฐานรายละเอียดการซื้อเมื่อมีการเรียกร้องภายใต้การรับประกันนี้